

TÌM NĂM và BIẾT TUỔI

(theo Âm lịch)

Trong BT61, nơi trang 5 "Tin Vui Phút Chốt", chúng tôi (vì bấm đốt ngón tay không rành) đã ghi sai "Xuân Nhâm Tuất", năm 1994 là năm Giáp Tuất mới đúng. Xin cáo lỗi cùng các AH.

Nhân sự sai lầm này, chúng tôi nảy ra ý vẽ bảng tính năm và tuổi theo âm lịch (thập nhị chi, thập can hợp) dưới đây để tặng các AH, gọi là chút quà đầu xuân.

Bảng vẽ tròn này chỉ dẫn cho các bạn biết trong khoảng thời gian 120 năm (từ 1888 đến 2007) tên những năm âm lịch và tìm ra năm sanh (theo tây lịch) khi biết tuổi (theo con giáp).

Ví dụ: năm 1888 và năm 1948 là năm Mậu Tý (theo âm lịch, cứ 60 năm danh xưng các năm lặp lại một lần, do đó trong 120 năm có hai lần năm Mậu Tý...)

Một cụ tuổi Quý Mão nhìn trong bảng thấy cụ sinh năm 1903, tức 90 tuổi tây, 91 tuổi ta... Khi bạn biết năm sanh, có thể tìm ra tuổi (con giáp) và ngược lại một cách dễ dàng (khỏi bấm đốt ngón tay). Năm âm lịch và tây lịch chênh lệch nhau, nên có trường hợp sinh vào những tháng đầu năm dương lịch (năm mới) nhưng đối chiếu với năm âm lịch thì còn ở năm cũ. Ví dụ năm nay Tết ta nhằm ngày 10-2-94, như vậy những ai sinh vào khoảng 1-1-94 đến

9-1-94 đều còn ở trong năm âm lịch cũ (năm Quý Dậu) thay vì năm Giáp Thân như trong bảng này.

Chúng tôi chỉ nói đại cương sự liên hệ giữa năm âm lịch và dương lịch, như năm nhuận thì các cụ xưa nói "tam niên nhất nhuận, ngũ niên tái nhuận" nghĩa là ba năm thì có năm nhuận, năm năm lại có năm nhuận (nghĩa là trong năm năm thì có hai năm nhuận). Còn tính năm tháng nào nhuận thì theo sách thiên văn để tính cho chính xác. Khi nói về thời tiết phải đối chiếu với dương lịch để ghi ngày, vì vậy những ngày đông chí, lập xuân... mỗi năm một khác.

Tôi còn nhớ hồi thi tú tài ở trường Khải Định Huế, cụ Hồ Đắc Hàm hỏi một thí sinh, khi giải truyện Kiều "Thanh minh trong tiết tháng ba...", cụ hỏi: "Anh có biết tiết tháng ba mà ngày nào không?". "Cậu Tú" không trả lời được, cụ bảo là ngày 5 Avril (dương lịch) đối chiếu qua âm lịch là trong khoảng tháng ba...

Các bạn muốn rõ khoa thiên văn, tử vi, xem tuổi tác..., xin thụ giáo với các AH Lê Quang Tiêm, Phạm Hữu Thế, Lê Sáu... và nhiều AH khác ở địa phương các bạn. Tôi không dám "múa riu qua mắt thợ."

Lê Khắc Thi

